

Đơn vị: HUYỆN ĐOÀN DIÊN KHÁNH

THAM LUẬN
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG THAM
GIA XÂY DỰNG ĐẢNG

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Kính thưa quý đại biểu!

Thưa Đại hội!

Được sự cho phép của Ban tổ chức, tôi xin trình bày báo cáo tham luận về “Phát huy vai trò của Đoàn TNCS trong tham gia xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Diên Khánh” trong thời gian qua.

Lời đầu tiên, thay mặt cho BCH Huyện đoàn Diên Khánh gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu cùng toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống, chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại Hội!

Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Chính vì vậy “Phát triển, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên” chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn thanh niên huyện Diên Khánh nói riêng trong việc đào tạo tầng lớp kế cận cho tổ chức Đảng đảm bảo về “Chất và lượng”.

Trong suốt chặng đường xây dựng và lãnh đạo đất nước, Đảng cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam luôn đề cao vị trí vai trò của thanh niên, coi thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là đội hậu bị tin cậy của tổ chức Đảng. Phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những người trẻ tuổi, ưu tú, giàu nhiệt huyết để đảm bảo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng.

Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của khâu công tác này, dưới sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Thường vụ Huyện đoàn Diên Khánh đã phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, đồng thời luôn tích

cực, chủ động tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồng chí đoàn viên được cống hiến, thể hiện từ đó phát hiện ra những nhân tố tích cực, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn Diên Khánh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch cụ thể đối với công tác phát triển đoàn viên ưu tú, sát với tình hình thực tế của từng đơn vị cơ sở.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động, khuyến khích đoàn viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì lợi ích cộng đồng như: Ngày hội “*Tuổi trẻ Diên Khánh vì biển, đảo quê hương*” tạo hiệu ứng mạnh mẽ, khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc trong TTN. Các hoạt động “*Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn*”, “*Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ*” được tổ chức tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Diên Khánh, với sự tham gia của hơn 20.000 lượt ĐVTN, tạo dấu ấn sâu sắc trong xã hội và ý nghĩa giáo dục to lớn¹. Tổ chức các chương trình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình liệt sĩ, tham gia chương trình hiến máu cứu người; phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí phòng chống dịch bệnh Covid-19, tổ chức chương trình chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nhân dân tại địa phương. Thông qua việc tổ chức các hoạt động, đã tạo môi trường rèn luyện, giúp các đoàn viên trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng, củng cố niềm tin của các đoàn viên trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Bên cạnh đó Ban Thường vụ Huyện đoàn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên. Bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, Ban Thường vụ Huyện đoàn thường xuyên chỉ đạo các cơ sở Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để các cán bộ trẻ trong chi đoàn có động cơ đúng đắn, từ đó có hướng phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, thông qua các hình thức như: Tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị theo chuyên đề, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đó tập trung vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030*”. Triển khai các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, ĐVTN hàng năm². Cụ thể như: “*Học tập về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi; gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên*”. Tham

dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp đảng, tổ chức các buổi tọa đàm, nghe báo cáo chuyên đề, gặp gỡ đối thoại với những gương điển hình tiên tiến... sau đó cho đoàn viên thanh niên viết bài cảm nhận về Đảng với các nội dung đã được bồi dưỡng.

Các cơ sở Đoàn trên toàn huyện đã giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để xem xét công nhận cảm tình Đảng, phân công các đồng chí đã là Đảng viên trong các cơ sở Đoàn theo dõi, giúp đỡ các đoàn viên ưu tú cũng như giúp đỡ các đảng viên dự bị để kịp thời đưa ra các đề xuất, nhận xét cho các đoàn viên khi được xét kết nạp và phân đầu trở thành đảng viên chính thức.

Việc xét, lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng, đề nghị cảm tình đảng, cho đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đều đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình quy định thi hành Điều lệ đảng.

Nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai trong cán bộ đoàn, đoàn viên, tuyên truyền trong thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “*Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam*”, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Các cơ sở Đoàn đã giới thiệu 571 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Qua đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét kết nạp 412 đảng viên; chiếm tỷ lệ 87,8% số lượng đảng viên kết nạp toàn Đảng bộ trong giai đoạn 2017 đến 2022. Các đồng chí được kết nạp vào Đảng đều, là những đoàn viên có thành tích nổi bật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, có nhận thức đúng đắn về lý tưởng Đảng, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn và địa phương, đơn vị công tác.

Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển Đảng, chính nhờ sự quan tâm chỉ đạo, sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự quan tâm và ủng hộ của các tổ chức đoàn thể đã tạo điều kiện giúp các đồng chí đoàn viên trẻ không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong học tập, lao động và trưởng thành để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuy nhiên công tác tạo nguồn phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Diên Khánh vẫn còn nhiều khó khăn. Nhất là gần đây nguồn cán bộ được tuyển dụng vào các cơ quan, đơn vị ngày càng hạn chế, các cán bộ trẻ thường xuyên phải thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tạo nguồn phát triển đảng hoặc khó khăn trong công tác lựa chọn, bồi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ đối tượng kết nạp vào đảng. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên chưa được đồng

bộ. Một số đoàn viên có tinh thần tu dưỡng, rèn luyện chưa cao, chưa tích cực tham gia các hoạt động do đoàn phát động, còn mang tính hình thức, chống đối, chưa thể hiện rõ chí hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Công tác theo dõi, giúp đỡ quần chúng, đảng viên dự bị đôi khi còn mang tính hình thức, chưa đảm bảo theo quy định. Công tác tham mưu với cấp ủy trong chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên trong đoàn thanh niên cũng như tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đối với đoàn viên trẻ tại một số địa phương trên địa bàn huyện còn hạn chế.

Trong thời gian tới, để công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, bổ sung lực lượng ưu tú cho Đảng, có tính kế thừa và phát triển, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Huyện đoàn cần lên kế hoạch cụ thể, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đề ra chỉ tiêu phấn đấu và cách thức thực hiện trong công tác phát triển đảng viên vừa đảm bảo về số lượng vừa tăng về chất lượng. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt với nhiều hình thức phong phú và đa dạng để thu hút các đoàn viên tham gia. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng công tác phát triển đảng hàng năm. Thông qua các hoạt động tình nguyện, các buổi sinh hoạt tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, giúp các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn hiểu đúng về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cảnh giác trước những thế lực thù địch, chống phá cách mạng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01 về Tiếp tục của Bộ Chính trị thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, cùng với tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm chính trị cho đoàn viên thanh niên.

Thứ hai, nâng cao nhận thức, tinh thần phấn đấu cho các đoàn viên. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, mạnh dạn giao cho đoàn viên, thanh niên những công việc đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp đoàn viên có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nguyện vọng, nhận thức để có hướng động viên, khuyến khích những cái tốt, cái đúng, kịp thời uốn nắn những sai sót, yếu kém. Tạo điều kiện để các đoàn viên trong đơn vị được học tập, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất tại địa phương cũng như toàn quốc từ đó truyền cảm ứng, ý chí phấn đấu cho các đoàn viên. Tổ chức các buổi bình xét đoàn viên đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ. Đánh giá đúng năng lực cũng như phẩm chất đạo đức của từng đoàn viên; tạo động lực thúc đẩy đoàn viên phấn đấu rèn luyện. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá chất lượng đoàn viên qua các hoạt động, phong trào đoàn để chọn lựa những đoàn viên ưu tú xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thứ ba, để việc theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú được thuận lợi, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn cần cân nhắc lựa chọn những đảng viên phù hợp, có điều kiện gần gũi với quần chúng trong các hoạt động đoàn thể

cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ để phân công theo dõi, giúp đỡ. Đảng viên được phân công cần theo dõi sát sao, đưa ra những nhận xét, đánh giá cụ thể, chính xác về đoàn viên mà mình được phân công theo dõi. Bản nhận xét cần đánh giá mọi ưu nhược điểm, những việc đã làm được, làm tốt, những việc chưa làm được của đoàn viên ưu tú trong các hoạt động đoàn thể cũng như trong công tác chuyên môn, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế từ đó có thể đưa ra những biện pháp hiệu quả giúp các đoàn viên khắc phục được những tồn tại, lựa chọn những đoàn viên thật sự xuất sắc để đề nghị xem xét kết nạp đảng, tránh tình trạng theo dõi qua loa, khi có yêu cầu thì nhận xét chung chung, làm cho có, cho xong.

Thứ tư, tăng cường học hỏi kinh nghiệm, của các địa phương khác về công tác phát triển đảng viên, tập trung vào những biện pháp hay, những cách làm cụ thể, những chính sách hỗ trợ đối với những đoàn viên có chí hướng phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ đó có những nội dung tham mưu cho cấp ủy đơn vị hiệu quả, hợp lý.

Thứ năm, bên cạnh sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng bộ, các Chi bộ, cơ sở Đoàn và các tổ chức đoàn thể thì bản thân mỗi đoàn viên cần nâng cao nhận thức hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng trong giai đoạn hiện nay. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, nỗ lực hết mình, phát huy sức mạnh của thế hệ trẻ, tập trung vào hai nhiệm vụ cơ bản là công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào trong đó có phong trào đoàn. Đồng thời, đoàn viên thanh niên phải phát huy tính xung kích, tiên phong, sáng tạo, tham gia đầy đủ, nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào thi đua do cơ quan và các đoàn thể tổ chức, phát động. Từ đó khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong xây dựng Đảng, nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ cho Đảng.

Kính thưa đại hội! Trên đây là báo cáo tham luận của Huyện đoàn Diên Khánh về “Phát huy vai trò của Đoàn TNCS trong tham gia xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Diên Khánh”. Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !